

เรียน

บิดามารดา/ผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ในโรงเรียนขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนของชาวซอมี

หรือชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนเด็กพิเศษ

การสอบระดับชาติ

สวัสดีค่ะ/ครับ

ท่านได้รับจดหมายนี้ เนื่องจากท่านเป็นบิดามารดาและ/หรือ
เป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่จะต้องสอบข้อสอบระดับชาติในวิชาคณิตศาสตร์,
ภาษาสวีเดนและภาษาสวีเดนสำหรับคนต่างชาติในภาคเรียนฤดูใบไม้ผลินี้

ทำไมนักเรียนจะต้องทำข้อสอบระดับชาติ

นักเรียนในโรงเรียนขั้นพื้นฐานและชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนชาวซอมี รวมทั้งชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนเด็กพิเศษ
จะต้องทำข้อสอบระดับชาติ ข้อสอบนี้จะช่วยในการประเมินความรู้ของนักเรียนเป็นไปอย่างเสมอภาคและยุติธรรม
ข้อสอบนี้จะช่วยครูผู้สอนในการประเมินความรู้ของนักเรียนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการเรียน

ข้อสอบนี้ได้มีการออกและปรับปรุงแก้ไข โดยมหาวิทยาลัยสต็อกโฮล์มและมหาวิทยาลัยอุปลาลาที่ได้รับมอบหมายหน้าที่จากสำนักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (Skolverket) ปัญหาหรือคำถามในข้อสอบเหล่านี้ได้ทดลองใช้ในโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศแล้ว
บรรดานักเรียนและอาจารย์ได้มีโอกาสดูข้อสอบเหล่านั้นแล้วด้วย

เนื้อหาและลักษณะของข้อสอบจะมาจากเนื้อหาในหลักสูตรของแต่ละวิชา
แต่ทุกอย่างที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรของแต่ละวิชาไม่สามารถทำการทดสอบได้หมดด้วยการสอบครั้งเดียว
ข้อสอบแบบนี้จะกว้างมากขึ้นไป

ข้อสอบระดับชาตินี้ไม่ได้มาจากวิธีการเรียนหรืออุปกรณ์การเรียนอันใดอันหนึ่งเป็นพิเศษ
ในข้อสอบเหล่านี้นักเรียนจะต้องแสดงความรู้ของตนด้วยวิธีการต่างๆ

จะมีการทำข้อสอบเมื่อไหร่

ข้อสอบระดับชาตินี้จะประกอบด้วยข้อสอบที่แบ่งเป็นภาคส่วนต่างๆ ข้อสอบเหล่านี้จะต้องทำในภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ, อาทิตย์ที่ 11-
20 และเป็นข้อสอบภาคบังคับ ทางโรงเรียนจะเป็นผู้กำหนดเวลาสอบของแต่ละภาคส่วนของข้อสอบ ตามความคิดแล้ว
การสอบนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการสอนเท่าที่โอกาสจะอำนวยในแต่ละคาบเรียน

จะประเมินข้อสอบอย่างไร

สำหรับข้อสอบระดับชาติเหล่านี้ จะมีรายละเอียดของแนวทางในการประเมินไว้ให้ซึ่งครูผู้สอนจะต้องทำตาม
หลังจากนั้นเมื่อครูผู้สอนจะทำการประเมินความรู้ทั้งหมดของนักเรียนแต่ละคน ในแต่ละวิชา
ครูผู้สอนจะคำนึงถึงผลการสอบระดับชาตินี้ด้วย

การเก็บสะสมผลการสอบ

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (Skolverket) จะทำงานร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ (Statistiska centralbyrå=SCB) ในการเก็บรวบรวมผลการสอบจากการสอบระดับชาติเหล่านี้ไว้

การรวบรวมผลการสอบนี้จำเป็นต้องทำเพื่อเป็นการประเมิน โรงเรียนต่างๆ

แต่ทั้งนี้ก็เพื่อการวิเคราะห์ผลการสอบในประเทศในจังหวัดต่างๆ และของโรงเรียนเอกชนทั้งหลายด้วย

ข้อสอบวิชาต่างๆมีเนื้อหาอะไรบ้าง

ข้อสอบประจำชาติเหล่านี้จะมีกลุ่มหัวข้อเหมือนกัน กลุ่มหัวข้อนี้มาจากเรื่องเล่าเกี่ยวกับเด็กชื่อ โนวา (Nova) และทรอย (Troj)

จุดประสงค์เกี่ยวกับเรื่องเล่านี้ก็เพื่อลดความตึงเครียดของบรรยากาศในการสอบลงเพื่อเป็นการช่วยนักเรียนทั้งหลาย

หลังการทำข้อสอบของแต่ละภาค

จะมีการนำส่วนหนึ่งของภาพและข้อความซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาพจากเรื่องเล่านี้มาคิดบนแผ่นโปสเตอร์ในห้องเรียน

เมื่อทุกๆ ส่วนของภาพได้ถูกนำมาคิดประจำที่

จะเป็นการตื่นเต้นสำหรับนักเรียนทั้งกับการที่ได้ทำข้อสอบเสร็จเรียบร้อยและได้ทำข้อสอบทุกภาคเสร็จสมบูรณ์ด้วย

วิชาคณิตศาสตร์

ข้อสอบประจำชาติในวิชาคณิตศาสตร์ประกอบด้วยภาคส่วนที่เป็นการสอบข้อเขียนที่นักเรียนแต่ละคนจะต้องมีการแก้ปัญหา โจทย์และ

ข้อสอบปากเปล่าที่นักเรียนจะต้องทำกันในกลุ่มเล็กๆ ทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบปากเปล่า

จะให้โอกาสนักเรียนแสดงว่าเขาสามารถอธิบายและให้เหตุผลตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ได้อย่างไร

วิชาภาษาสวีเดน และภาษาสวีเดนสำหรับคนต่างชาติ

ข้อสอบวิชาภาษาสวีเดนระดับชาติทั้งสองจะมีความเหมือนกันและประกอบด้วยจำนวนภาคส่วนของข้อสอบจำนวนหนึ่ง

จะมีข้อสอบทั้งที่นักเรียนต้องทำตามลำพังและที่ทำเป็นกลุ่ม จากข้อสอบเหล่านี้ นักเรียนจะมีโอกาสแสดงความรู้ในการพูด,

การสนทนา, การอ่านและการเขียน

อะไรคือข้อมูลรวมเกี่ยวกับความรู้ และการตัดสินใจของตนเอง

ผลการสอบข้อสอบระดับชาติของนักเรียน

และการประเมินตัดสินใจการแสดงความสามารถอื่นๆของนักเรียนในวิชาต่างๆจะถูกนำไปสรุปรวมไว้ในข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ของนักเรียน

ข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปใช้ประกอบในการประชุมเพื่อรายงานการพัฒนาการของนักเรียน

ในทุกข้อสอบ จะมีตอนหนึ่งที่นักเรียนจะต้องประเมินตัวเอง

โดยคำนึงถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้และบรรยายความสามารถของตัวเองในแต่ละวิชา หลังจากนั้น

การประเมินตนเองสามารถจะเอาไปเปรียบเทียบกับข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ในวิชานั้นๆของนักเรียน

และนำไปอภิปรายกันตอนมีการประชุมรายงานการพัฒนาการเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติมมีที่ไหน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อสอบระดับชาติในวิชาต่างๆมีในเว็บของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (Skolverket)

Skolverket

www.skolverket.se/bedomning

จะมีเว็บที่มีตัวอย่างข้อสอบนี้ด้วย

การติดต่อกับ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (**Skolverket**)

nationellaprov@skolverket.se